

Do tranh chấp quy định về quyền đối với Ngân hàng/Senkaku, Nhật Bản Hoa Đông.



Thị trường Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Chủ tịch Xuyên không dự Hội nghị của Ngân hàng Thế giới và FMI tại Tokyo.
REUTERS/Jason Lee

Hôm nay, 10/10/2012, Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc - IMF cho AFP biết, hai quan chức cao cấp Trung Quốc là thị trường Ngân hàng Nhà nước và bộ trưởng Tài chính sẽ không tham dự Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới – WB, được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.

Bộ Kinh đã có quy định nghiêm ngặt trên trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển và quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, biển Hoa Đông.

Phát ngôn viên IMF nói : « Cách nay hai ngày, chúng tôi đã có thông báo là sẽ không làm việc cùng thị trường Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan) có thể bước ông phải hủy bỏ việc tham dự hội nghị tại Tokyo ». Sau đó, Bộ Kinh đã khẳng định thông tin này và cũng phó thị trường Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Dịch Cường (Yi Gang) thay mặt và đi đến vẫn trong phiên họp hội nghị thị trường niên IMF và Ngân hàng Thế giới WB tại Tokyo.

Mặt khác, Ngân hàng Thế giới cũng thông báo là phái đoàn Trung Quốc sẽ do thị trưởng bộ Tài chính Chu Diếu Quang dẫn đầu, thay vì bộ trưởng Tô Húc Nhân.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã lấy « làm tiếc » về sự vắng mặt của hai quan chức cao cấp Trung Quốc và đó không phải là một điều gì hay ho cho Bộ Kinh trong cơn mặt của căng thẳng quốc tế.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đã khẳng định là phái đoàn Trung Quốc tham dự các hội nghị của IMF và WB sẽ do phó thị trường Dịch Cường và thị trưởng Tài chính Chu Quang Diếu dẫn đầu.

Trước đó, lãnh đạo nhiều ngân hàng lớn nhân viên của Trung Quốc đã thông báo họ không hề ý định tham gia vào các cuộc họp có liên quan đến hội nghị thị trường niên của IMF và WB tại Tokyo. Cuộc họp thị trường niên này bắt đầu ngày hôm nay và bắt đầu vào Chiều nay, 14/10.

Bang giao Bộ Kinh-Tokyo đã xảy ra diễn nghiêm trọng, điều bất ngờ là khi chính phủ Nhật Bản quy định nghiêm ngặt hóa mặt sự hòn đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi Trung Quốc và Đài Loan cùng khẳng định là có chủ quyền.